
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันที่ 6  ธันวาคม  2565 

ณ  ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
............................................. 

 
 เริ่มประชุมเวลา  09.38 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

 ประธาน  - ไม่มี 
    

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน  - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 ให้
สภาทราบ 
 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน  จากผลการตรวจ ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข 
 ประธาน  - ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 
 ประธาน  - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
มติที่ประชุม - องค์ประชุม  6  คน 
   รับรอง  6  เสียง 
   ไม่รับรอง  0  เสียง 
   งดออกเสียง 0 เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ประธาน  - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 

 5.๑ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต. ประจ าปี พ.ศ.
 2565 

 ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
 นายก - เรียนท่านประธาน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มาตรา 58/5 วรรคห้า และวรรคท้าย ได้ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปิิบัติงานตามนยยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และให้ประกาศไว้ยดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 ดังนั้น ผมนายสขภณ  เพิ่มสิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ขอรายงานผลการปิิบัติงานนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1 ยครงการเทิดพระเกียรติ 56,630 
2 ยครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคยนยลยีการเกษตรต าบล 
31,438 

3 ยครงการส ารวจและปรับปรุงภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 90,000 
4 ยครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือการพัฒนารายได้ 35,576 
5 ยครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกอบต. 97,537 
6 ยครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 8,870 
7 ยครงการจัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 2,250 
8 ยครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 26,250 
9 อุดหนุนยครงการศูนย์ปิิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
13,044.72 

 รวม 361,595.72 
 
2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1 ยครงการฝึกอบรมศิลปะการจัดดอกไม้สด 7,800 
2 ยครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน 4,350 
3 ยครงการฝึกอบรมการท าเครื่องหอมเพ่ือสุขภาพ 9,700 
 รวม 21,850 

 
3. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1 ยครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 108,000 
2 ยครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 11,600 
3 ยครงการศึกษาการท่องเที่ยวยดยชุมชนเชิงบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวม 
11,300 

4 ยครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค ์

3,775 

5 ยครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

9,800 
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6 ยครงการอบรมท าของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว 9,560 
7 ยครงการอบรมอาหาร(ขนม)พ้ืนถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 8,760 
8 ยครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 5,700 
9 ยครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 7,500 

10 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 172,043.59 
11 ยครงการป้องกันเด็กจมน้ า 11,100 
12 ยครงการใส่หมวกนิรภัยใส่ใจลูกหลาน  2,150 

 รวม 361,288.59 
 
4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1 ยครงการต่อต้านยาเสพติด 4,850 
2 ยครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา 4,250 
3 ยครงการพาน้องท่องเมืองเพชร 5,060 
4 ยครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 193,725 
5 อาหารเสริม (นม) 199,789.88 
6 อุดหนุนยครงการบริการอาหารกลางวันในยรงเรียน 380,100 
7 อุดหนุนยครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 260,000 
8 อุดหนุนยครงการครูท้องถิ่นช่วยสอน 260,000 
 รวม 1,307,774.88 

 
5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1 ยครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 11,835 
2 ยครงการวาเลนไลน์ วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ 2,950 
3 ยครงการเข้าพรรษา เปลี่ยนวิถีแห่งความสุข 3,000 

 รวม 17,785 
 

6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ งบประมาณ 
1 ยครงการครอบครัวอบอุ่น 8,000 
2 ยครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคยนยลยีการเกษตรต าบลแหลมผักเบี้ย 
1,200 

3 ยครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 4,850 
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4 ยครงการออกก าลังกายวัยสูงอายุ 1,700 
5 ยครงการป้องกันยรคขาดสารไอยอดีน 4,980 
6 ยครงการป้องกันและระงับยรคติดต่อ 64,300.5 
7 ยครงการป้องกันยรค มือ เท้า ปาก 4,980 
8 ยครงการสัตว์ปลอดยรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 26,500 
9 ยครงการพัฒนายกระดับผู้พิการ 4,520 

10 ยครงการพัฒนาผู้ด้อยยอกาส 750 
11 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,409,800 
12 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 587,200 
13 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 
14 ยครงการเยี่ยมเด็กแรกเกิด ไม่ใช้งบประมาณ 
15 ยครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ต าบลแหลม

ผักเบี้ย 
45,000 

16 อุดหนุนยครงการตามพระราชด าริสาธารณสุข 17,800 
 รวม 4,271,580.50 

 
ยครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ไปแล้ว  จ านวน 51 ยครงการ เป็น

เงิน  6,341,875 บาท   
 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ขออนุมัติกันเงินจากสภาฯ) จ านวน  1  โครงการ  คือ  
1. ยครงการก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย   จ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

(นยยบายด้านยครงสร้างพื้นฐาน) 
ผมขอรายงานให้ทราบเพียงเท่านี้  
ประธาน  - มีท่านใดจะสอบถามผลการด าเนินงานตามนยยบายของท่านนายก เพิ่มเติมหรือไม่ 

ถ้ามีขอเชิญ 
รองประธานสภา - ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท าไมตั้งไว้แล้วจ่ายไม่หมด 
อัชรา  - จ านวนคนป่วยเอดส์ไม่ได้เพ่ิมขึ้น  ซึ่งตอนตั้งงบประมาณไว้เป็นการตั้งเผื่อไว้ 
ชูชาติ  - หน้า 2 ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย ผมอยากให้ตั้งงบไว้เยอะ ๆ 

เพราะปัญหาของต าบลเรื่องนี้เยอะ อยากให้ซื้อถุงด าแจกเรือใหญ่และอยากให้กลุ่มประมงช่วยดูแลเรื่องขยะ 
นายก  - ผมได้แจ้งประธานชมรมเรือแล้ว จะมีการประชุมเพ่ือมาหารือกันกับปัญหาเรื่องนี้

และปัญหาการกัดเซาะตรงคลองอีแอดด้วย  ผมมีแผนจะคุยกันในหลายเรื่อง 
ประธาน  - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามนยยบายของนายกประจ าปี พ.ศ.2565 
 

5.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2565 
 ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 

 นายก - เรียนท่านประธานด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  สรุปได้ดังนี้ 
 
 



-5- 
 
 1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์และจ านวนยครงการที่ปรากิในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ านวนยครงการที่ปิิบัติได้ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ประจ าปีงบประมาณ 2565 มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ปี 2565) มี 79 ยครงการ งบประมาณ 15,586,567 บาท น ามาจัดท า
แผนการด าเนินงาน 72 ยครงการ งบประมาณ 10,084,367 บาท ยดยคิดเป็นร้อยละ 64.70 ของงบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 และคิดเป็นร้อยละ 91.14 ของยครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 
 

 ตามแผนการด าเนินงานปี 2565 มีทั้งหมด 72 ยครงการ งบประมาณ 10,084,367 บาท น ามาด าเนินการ
จริง 52 ยครงการ งบประมาณ 6 ,341,875.31 บาท ยดยคิดเป็นร้อยละ 62.89 ของงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานปี 2565 และคิดเป็นร้อยละ 72.22 ของยครงการตามแผนการด าเนินงานปี 2565 
 

 2. ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.แหลมผักเบี้ย 
- จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทางอบต.แหลมผักเบี้ยไม่สามารถ

ด าเนินยครงการตามแผนได้ครบทุกกิจกรรม  เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของยรคติดเชื้อไวรัสยคยร
นา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้ ยรคติดเชื้อไวรัสยคยรนา 2019 
(COVID - 19) เป็นยรคติดต่ออันตราย ล าดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติยรคติดต่อ พ.ศ.2558 และเพ่ือให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยจึงได้พิจารณา
หลีกเลี่ยงการด าเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
ยรค และต้องค านึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนยดยรวม           

ฉะนั้น เพ่ือเป็นการถือปิิบัติตามข้อสั่งการของทางภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยจึงได้ยกเลิก
การด าเนินบางยครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 เพ่ือลดความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวง
กว้างจากเหตุยรคระบาดดังกล่าว ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ก็ได้เข้าใจถึงปัญหานี้ แต่ก็ยังได้ย้ า
เตือนให้ในปีต่อๆไปต้องด าเนินยครงการตามแผนให้ทันตามห้วงระยะเวลาและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญ 
ประธาน  - สรุปที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ  
 ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนขอเชิญ 
 นายก  - ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566  อบต.จะจัดยครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว ประมาณ
วันที่ 10 , 11  กุมภาพันธ์  2566  ชื่องาน หลงเล @แหลมผักเบี้ย  ในตอนนี้ชื่อว่ามาบอกรักกันให้พระจันทร์อิจฉา  
อยากจะเชิญชวนผู้น าทุกท่านมามีส่วนร่วม ให้ต าบลแหลมผักเบี้ยมีชื่อเสียง หาดพ้ืนที่จัดงานเป็นที่ดินของเอกชน ผมได้
ขออนุญาตแล้ว 
 สารวัตรก านัน - ที่จอดรถต้องเคลียเพราะพ้ืนที่จ ากัด 
 ดรุณี  เสริมศรี 

 นายก  - ที่จอดรถจะมีพ้ืนที่ของวัดกับยรงเรียนวัดสมุทรธารามและพ้ืนที่ของเอกชนให้เขาเก็บ
ค่าที่จอดรถกันเอง  ในงานเรื่องร้านอาหาร ผมให้ร้านอาหารที่เป็นกลุ่มชมรมของอบต.  ซึ่งมี 17 ร้าน มาขายอาหาร 
ขณะนี้แจ้งไปแล้วตอบรับมาเพียง 6 ร้าน ก็จะต้องประสานกับร้านที่เหลือและยรงแรมใกล้เคียงต่อไป ในส่วนของทีมงาน 
อบต. ก็มีการแบ่งหน้าที่คนท างานฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะประชุมให้แต่ละงานมาเสนอ 
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 ผู้ใหญ่สมใจ - อยากให้อบต.เปลี่ยนประตูศาลา หมู่ 1  จากเดิมเป็นไม้ให้เปลี่ยนเป็นสแตนเลส 
 นายก  - เรื่องบานประตูระบายน้ าที่มีปัญหา ผมได้ให้ช่างที่จะมาซ่อม มาดูและตีราคาแล้ว แต่
ยังท าไม่ได้เพราะน้ าทะเลยังมากอยู่ 
 ชูชาติ  - เรื่องกุญแจประตูน้ า คลองดี 18 ใครเก็บกุญแจอยู่ตอนนี้มีปัญหาระหว่างผู้ที่จะใช้
น้ าเค็ม 
 นายก  - วันที่ 8  ธันวาคม  ผมนัดชลประทานไว้ จะลงไปดูพ้ืนที่แล้วจะมาหารือกัน 
 รองนายก - ขอชี้แจงรายละเอียดในงาน หลงเล @แหลมผักเบี้ย  เพ่ิมเติมจากท่านนายกลักษณะ
 อัญชลี หาญณรงค์ งานจะมีจุดเช็คอิน 4 ถึง 5 จุด  มีซุ้มรูปหัวใจ ซุ้มดินเนอร์ มีซุ้มบ่าวสาว ค่าเช่าราคาถูก ไม่
เกิน 1,500 บาท  เป็นราคารวมชุดกับแต่งหน้าจะมีช่างภาพมืออาชีพในราคา 999 บาท  ให้ไฟล์ภาพคืนให้ทั้งหมด 
 นายก  - อบต.ไม่เก็บค่าท่ีไม่หารายได้  เป็นการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน เพ่ือสร้างจุด
สนใจให้กับพ้ืนที่ 
 ผู้ใหญ่สมใจ - เรื่องร้านค้ารู้ทุกร้านหรือยัง 
 นายก  - กลุ่มร้านอาหารมีอยู่ 17 ร้าน ก็ประสานงานอยู่และอีกส่วนหนึ่งถ้าล็อคร้านว่างก็จะ
ขอผู้น าให้ช่วยหามา 
 นายก  - ผมในนามของทีมบริหารขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานกับมา ก็จะมีงานหนักบ้าง เบา
บ้าง ท างานกันมาอย่างหนัก ผู้ใหญ่ ก านัน อสม. งานไหนที่ล่าช้าติดข้อกฎหมายของอบต. ต้องรอ ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เป็นพื้นที่เอกชนผมจะลงไปพูดคุยและหาทางแก้ไข 

ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม 
   เลิกประชุมเวลา  15.28  น. 
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